

# Các loại cửa nhôm kính cách âm cách nhiệt tốt nhất

Mỗi ngày, chúng ta đều phải hứng chịu sự ô nhiễm tiếng ồn, bên cạnh sự nóng lên của toàn cầu. Việc lựa chọn một bộ cửa nhôm kính cách âm cách nhiệt trở nên vô cùng quan trọng để mang đến cho ngôi nhà của chúng ta sự thoải mái nhất có thể sau những giờ làm việc mệt mỏi bên ngoài. Vậy, hiện nay trên thị trường Việt Nam nói chung, và Hà Nội nói riêng có những loại cửa nhôm kính cách âm cách nhiệt nào đang được đánh giá tốt nhất ?

## 1. Cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt

Đây là dòng cửa nhôm cách âm cách nhiệt tốt nhất trên thị trường, được sử dụng nhiều tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp, hay các công trình dự án lớn.



## Cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt

Thiết kế cách âm cách nhiệt hoàn hảo với hai bộ phận chính gồm:

- Khung nhôm cầu cách nhiệt, gồm nhiều khối cầu bằng cao su Polyamide ở giữa, tăng khả năng cách nhiệt lên đến 40% và giữ ẩm đến 32%.
- Kính hộp cách âm cách nhiệt, thường cấu tạo bởi 2 tấm kính dày 5mm mỗi tấm, cách nhau bằng một lớp khí trơ dày 9mm. Tăng khả năng cách âm cách nhiệt cực kỳ hiệu quả.



### Cấu tạo của cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt

Mặc dù khả năng cách âm cách nhiệt của loại cửa này vô cùng tốt, nhưng giá thành rất cao, hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều dự án được sử dụng, thay vào đấy là cửa nhôm kính xingfa là sự lựa chọn thay thế hàng đầu tại Hà Nội và nói rộng hơn là ở Việt Nam.

## **2. Cửa nhôm kính xingfa cách âm cách nhiệt**

Cửa nhôm kính xingfa cách âm cách nhiệt có xuất xứ từ Quảng Châu, Trung Quốc. Tuy khả năng cách âm cách nhiệt của cửa nhôm kính xingfa không cao bằng cửa nhôm khối cầu. Nhưng, loại cửa này rất được yêu chuộng tại Việt Nam, vì đáp ứng đủ nhu cầu cách âm cách nhiệt tại địa phương, cùng sự hiện đại và giá thành phải chăng. Bên cạnh đó, tính thẩm mỹ cao của dòng cửa nhôm kính xingfa khiến người dùng không thể chối từ để có được một không gian ở, làm việc hiện đại và đẹp mắt.



## Cửa nhôm kính xingfa cách âm cách nhiệt

Cửa nhôm kính xingfa cách âm cách nhiệt có cấu tạo bởi các hộp nhôm rỗng dày từ

1.4mm-2mm kết hợp với kính cường lực dày ít nhất 8mm bằng ron cao su. Đồng thời cánh cửa được gắn chặt với tường bằng keo silicone, tạo nên một bộ cửa kín khít, không những tăng khả năng cách âm cách nhiệt hiệu quả mà còn chống thấm nước và chống bụi vô cùng tốt.

Thêm một đặc điểm vô cùng quan trọng, khiến cửa nhôm kính xingfa trở thành dòng cửa nhôm kính cao cấp được yêu chuộng nhất trên thị trường là tuổi thọ rất cao, thậm chí có thể cao ngang với tuổi thọ của cả công trình. Chủ công trình không cần nâng cấp hay thay mới định kỳ bộ cửa nhưng luôn có được một bộ cửa chất lượng, bền đẹp và không bao giờ lỗi thời.

Với tất cả ưu điểm trên, nên công ty XNK Nhôm Kính Á Châu quyết định chọn hệ cửa nhôm kính xingfa để sản xuất và lắp đặt cung cấp cho Quý khách hàng một sản phẩm tốt nhất, hiện đại nhất.

### **3. Cửa nhựa lõi thép cách âm cách nhiệt**

Đây là loại cửa được sử dụng nhiều cho phòng ngủ, mặc dù khả năng cách âm cách nhiệt của loại cửa này không tốt bằng hai loại trên, nhưng nó có một ưu điểm lớn nhất là giá thành rẻ.

Cửa nhựa lõi thép cách âm cách nhiệt được làm bằng thanh nhựa uPVC và lõi thép gia cường làm tăng khả năng chịu lực. Cửa được kết hợp với kính cường lực dày hoặc kính hộp để tăng khả năng cách âm. Với tiếng ồn giao thông hàng ngày được đo là 85db, qua cửa nhựa lõi thép cách âm cách nhiệt chỉ còn 52db, giảm 33db, chỉ còn bằng một cuộc đối thoại thông thường, giúp cho giấc ngủ của bạn được trọn vẹn. Người ta còn dùng cửa này cho cửa của các quán bar, hay quán karaoke, nhưng được khuyến khích dùng kính hộp có lớp khí trơ ở giữa để giảm thiểu tiếng ồn tốt nhất cho khách hàng.



### Cửa nhựa lõi thép cách âm cách nhiệt

Ngoài ra, cửa nhựa uPVC hạn chế sự truyền nhiệt, giúp người dùng tiết kiệm điện cho quá trình sưởi ấm hay làm mát căn phòng. Tuy nhiên vì giá thành khá rẻ, cửa nhựa lõi thép không có tuổi thọ cao, dễ phai màu qua thời gian, cần được cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng.

## 4. Cửa kính cách âm cách nhiệt

Cửa kính cách âm cách nhiệt hay còn được gọi là cửa kính hộp. Cửa kính bao gồm nhiều lớp kính được đặt cách nhau bởi 1 lớp khí trơ, tất cả các lớp kính này được cố

định bằng keo với một thanh nhôm giúp định hình.



### Cấu tạo của cửa kính cách âm cách nhiệt

Ưu điểm lớn nhất của loại cửa kính cách âm cách nhiệt này là kính rất khó vỡ, nếu vỡ cũng không gây sát thương cho người sử dụng, và nó cũng được sử dụng rất nhiều trong các dự án, khách sạn, công ty hay cách phòng ở tại nhà.



### Cửa kính cách âm cách nhiệt

Bằng những kinh nghiệm trình độ chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất, gia công và lắp đặt các hạng mục nhôm kính Xingfa nhập khẩu chính hãng; Cùng với đội ngũ công nhân viên nhiệt huyết với nghề và có chuyên môn cao. Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nhôm Kính Á Châu sẽ tư vấn đến quý khách hàng các sản phẩm cửa nhôm kính cách âm cách nhiệt chất lượng tốt nhất, giá thành và công năng sử dụng phù hợp nhất.



Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: [0912.77.77.04](tel:0912.77.77.04) hoặc [0936.77.77.04](tel:0936.77.77.04) để được tư vấn về các sản phẩm nhôm kính Xingfa cách âm cách nhiệt nhập khẩu.